

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, Ủy ban nhân dân Phường 10 xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Phát huy kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của quận năm 2020 và tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 khóa XI. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố là “*Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị*” với khẩu hiệu hành động “*Đoàn kết – Sáng tạo, Hành động – Hiệu quả*”, đồng thời phát động phong trào thi đua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, có chủ đề, nội dung thiết thực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó, tập trung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gồm 21 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp của năm 2020 của Thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề thành phố phát động. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm

2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững.

4. Tiếp tục tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 10 nhằm chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2020; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

6. Quan tâm chú trọng việc duy trì và nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp hay và những nhân tố mới có tác dụng lan tỏa trong phong trào thi đua. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường căn cứ nội dung phát động thi đua của Quận, tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua năm 2020 sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Quận (đầu mối là Phòng Nội vụ). Tham mưu Ủy ban nhân dân Phường tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo định kỳ về Ủy ban nhân dân Quận (thông qua đầu mối là Phòng Nội vụ) định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5) và tổng kết năm (trước ngày 15/11/2020).

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường và các ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các công trình, mô hình và nhân tố mới, điển hình tiên tiến,

gương người tốt việc tốt kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

3. Cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Phường 10 phối hợp tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng công sở văn minh sạch đẹp, an toàn; vận động nhân dân tích cực xây dựng khu phố văn hóa góp phần xây dựng Phường 10 Quận 10 và Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

4. Bộ phận Văn hóa thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của phường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Phường 10 Quận 10./.

Nơi nhận:

- UBND Q10;
- Đảng ủy P10;
- TV UBND P10;
- UB MTTQ, đoàn thể P10;
- Lưu: VT, Nh.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Thị Minh Ngọc